
Fundur í íþrótta og tómstundanefnd miðvikudaginn 1.des.2010 kl. 12:00 

Mættir voru: Vilborg Stefánsdóttir, Sólveig Sveinbjörnsdóttir, Ragnar Skúlason, Jón Marinósson, 
Magnús Elíasson og Oddný Kristjánsdóttir. 

1. Farið yfir síðustu fundargerð og starf nefndarinnar kynnt fyrir nýjum nefndarmönnum. 
2. Rætt um beiðni HSÞ um styrk , nefndin telur þetta mjög jákvætt fyrir íþróttastarfið  og mælir 

með því við hreppsnefnd að jákvætt verði tekið í  beiðnina. 
3. Nefndin ákvað að vísa ákvörðun og framkvæmd um dansnámskeið til menntasetursins. 
4. Oddný fór yfir starf Svartholsins og það sem er framundan. 
5. Ítrekun til hreppsnefndar um viðbrögð við erindi frá síðasta fundi um framtíð húsnæðis 

Svartholsins. 
6.  Vilborg kynnti starf  grundvallarhópsins. 
7. Erindi frá leikfélaginu um að fá stærri búningsklefa í Þórsveri sem þau ætla að koma í stand 

sjálf. Nefndin telur þetta mjög jákvætt og mælir eindregið með þessu. 
8. Erindi frá SAMAN-hópnum, á ekki sérstaklega við hér en leggjum til að vímuvarnarráð fjalli 

einnig um málið.  

Fleira ekki bókað, fundi slitið kl. 13:05 


